



รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที  
ครั้งที่ 35  
ประจำเดือนมีนาคม 2560

ในเดือนมีนาคม 2560 การดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการฯ ประกอบด้วย

1. จดหมายข่าวฉบับที่ 5 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560

สำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที จัดทำจดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน FLEGT VPA และข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา โดยสามารถดาวน์โหลดจดหมายข่าวได้ที่ <http://tefso.org/th/category/newsletter-th/>

2. การประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 1/2560

กรมป่าไม้โดยฝ่ายสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที (TEFSSO) สำนักงานการอนุญาต จัดประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้า (FLEGT VPA) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาประเด็นที่จะเข้าหารือในการเจรจาการค้าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai –EU FLEGT VPA) โดยมีนายวิจารณ์ สิมาฉา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวสำหรับ กำหนดการเจรจาการค้าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ ในการบังคับใช้ กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai – EU FLEGT VPA) ครั้งแรกนั้น ที่ประชุมเสนอให้มีการจัดประชุมดังกล่าวในวันที่ 27-30 มิถุนายน 2560 โดยสำนักงานเลขานุการฯ จะดำเนินการประสานงานกับผู้แทนสหภาพยุโรปเพื่อยืนยันกำหนดการให้ทุกฝ่ายรับทราบอีกครั้งหนึ่ง

3. การหารือภายในร่วมกันกับที่ปรึกษาฯ จากสถาบันป่าไม้ยุโรป (EFI)

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 นายบรรจงวงศ์ ศรีสุนทร ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที ประชุมร่วมกับ Mr.Alexander Hinrichs และ ดร.สมฤดี นิโควัฒน์ยั้งยง ที่ปรึกษา EU FLEGT facilities จากสถาบันป่าไม้ยุโรป เพื่อหารือถึงกระบวนการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการช่วยจัดทำโครงการทดสอบย่อยภาคสนามภายใต้ร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับภาพรวมของร่างภาคผนวก ระบบการรับประกันความถูกต้องกฎหมายของไม้ (TLAS) และเกี่ยวกับกำหนดการการประชุมเจรจาครั้งที่ 1 ระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรปซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27-30 มิถุนายน 2560 ที่จะถึงนี้



## รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที

ครั้งที่ 35

ประจำเดือนมีนาคม 2560

ในเดือนมีนาคม 2560 การดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการฯ ประกอบด้วย

#### 4. การฝึกอบรมโครงการ “PEFC CoC Training and Workshop”

วันที่ 23-24 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กทีและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วมอบรมโครงการ “PEFC CoC Training and Workshop” ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยในการอบรมครั้งนี้ นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง FLEGT VPA เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน FLEGT ในประเทศไทยให้ผู้เข้าร่วมอบรมรับทราบ

#### 5. เตรียมการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 1/2560

สำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที เตรียมจัดการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 1/2560 เรื่องระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ (TLAS) ในวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ โรงแรมมารวย การ์เด็น โดย Mr. Alexander Hinrichs ที่ปรึกษา EU FLEGT facilities จากสถาบันป่าไม้ยุโรปจะเข้ามาบรรยายภาพรวมและองค์ประกอบของระบบ TLAS ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ

#### 6. เตรียมการเจรจาการทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ ในการบังคับใช้ กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai – EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 1

เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสหภาพยุโรปตอบรับการเจรจา ครั้งที่ 1 ซึ่งจะถูกจัดในวันที่ 27-30 มิถุนายน 2560 โดยสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที ในฐานะผู้ประสานงานหลักจะดำเนินการเตรียมความพร้อมทางด้านข้อมูล กำหนดการ และสถานที่ เพื่อให้การเจรจา ครั้งที่ 1 ดำเนินการได้อย่างราบรื่นและบรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางเอาไว้